

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh...

Năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh triển khai thực hiện 12 dự án, chủ yếu thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công; các sở, ngành chức năng khẩn trương tham mưu cho tỉnh bố trí đủ nguồn vốn đối với các dự án thiếu vốn.

Ảnh: THÀNH TÂM

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công; các sở, ngành chức năng khẩn trương tham mưu cho tỉnh bố trí đủ nguồn vốn đối với các dự án thiếu vốn.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng cho ý kiến vào một số dự án quan trọng của tỉnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả các dự án.



Thi công tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu gang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài.

* Chiều ngày 27/10, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy

TUYÊN TRUYỀN, QUẢN TRIỆT...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đông Thuý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị.

và một số điểm cần lưu ý trong các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tình hình thời sự trong nước,

quốc tế gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

CỘI NGUỒN SỨC MẠNH...

(Tiếp theo trang 1)

thông qua hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. "Tất cả cán bộ chính quyền... đều phải phụ trách dân vận"

Ba là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng - vấn đề mấu chốt để củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân là cầu nối rất quan trọng thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Hai là, giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội.

Không giải quyết tốt vấn đề này thì khó có thể xây dựng được mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân và xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc một cách vững chắc, lâu dài.

Đảng và Nhà nước phải đáp ứng lợi ích thiết thân của nhân dân, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thành viên trong xã hội và phải luôn được củng cố, phát triển sâu rộng trên cơ sở liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Chủ trương, chính sách đúng với đường lối của Đảng, hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được tổ chức thực hiện dân chủ, mang lại lợi ích thiết thực, cơ bản cho dân sẽ có ý nghĩa cực kỳ to lớn để củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và dân.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội và phải luôn được củng cố, phát triển sâu rộng trên cơ sở liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Bốn là, phát huy vai trò làm chủ và thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cương pháp nước.

Đảng cần phải tăng cường lãnh đạo các cơ quan nhà nước,

các cấp chính quyền chăm lo phát huy và thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân theo pháp luật, tăng cường đồng thuận xã hội. Các cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên đổi mới, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhân dân; tin dân, tôn trọng những người có ý kiến khác; làm tốt công tác dân vận, có cơ chế, pháp luật để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình.

Trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa, hội nhập của Đảng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên của đảng cầm quyền phải luôn nêu cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính; phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết, thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đi đầu thực hiện đường lối của nhân dân; phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

(theo qdnd.vn)

TIẾN HẢI Triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Chiều ngày 27/10, huyện Tiên Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

2022, huyện Tiên Hải đã làm tốt công tác tuyên truyền, chú trọng việc đăng ký, quản lý nguồn, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định.

Để bảo đảm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023, huyện Tiên Hải đã xây dựng kế hoạch, trong đó triển khai số tuyển thành 2 đợt, tổ chức khám tuyển, xét nghiệm HIV, ma túy... Huyện yêu cầu các địa phương tăng cường quản

lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; các đơn vị, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

HỒNG HẠNH

Hiệu quả canh đồng lớn cây một giống lúa ở Tiên Hải

Trong phát triển nông nghiệp, những năm gần đây huyện Tiên Hải chú trọng xây dựng cánh đồng lớn (CDL) chuyên cấy một giống lúa, có bao tiêu sản phẩm cho nông dân, qua đó từng bước nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

Vụ mùa năm nay, xã Nam Thăng cấy 276ha lúa. Một trong những thành công trong sản xuất nông nghiệp của xã là đã xây dựng được những CDL chuyên cấy giống lúa TBR25 và liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed...

Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, ông đã thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ chuyên môn từ khâu gieo mạ, chăm sóc, khử lẫn, thu hoạch nhằm bảo đảm chất lượng lúa giống theo yêu cầu đề ra.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Mô hình CDL chính là sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm lúa gạo trong nước.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Mô hình CDL chính là sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm lúa gạo trong nước.



Huyện Tiên Hải phối hợp với ngành chuyên môn đánh giá năng suất lúa vụ mùa.

xây dựng CDL, nhiều khâu sản xuất đã được thực hiện đồng bộ như sử dụng một giống, liên vùng, cùng thời vụ. Quá trình sản xuất trên CDL nhiều địa phương tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất theo cách thức truyền thống.

Thắng, xã Đông Quý mà đến nay đã có 15 xã thực hiện xây dựng CDL với diện tích đạt 1.000ha và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các đơn vị như Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, Công ty TNHH Hưng Cúc, Công ty Khang Long, Công ty An Định...

Thời gian tới, Tiên Hải tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, vùng thôn, nhất là công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách tập

trung, tích tụ đất đai; đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, sản xuất liên kết các nông hộ, liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ; liên kết "5 nhà", hình thành mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm; triển khai quy hoạch và thu hút các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tạo việc làm ổn định, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của dân cư nông thôn.

MANH THẮNG